

โครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประเด็นที่ 1 บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
16 - 31 พฤษภาคม 2555



บทสรุปผู้บริหาร

“ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่าบัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง”

บัตรประชาชนสำหรับคนไทยได้มีวิวัฒนาการและรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับปรุงให้บัตรประชาชนเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด มีการบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรลงในแผ่นชิพเล็กๆ ที่บรรจุข้อมูลของผู้ใช้ไว้มากขึ้น แต่การใช้งานอเนกประสงค์นั้นยังคงใช้ประโยชน์ได้น้อยอยู่

GotoKnow และ สรอ.(EGA) ได้ร่วมมือกันกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศ โดยจัดเป็นโครงการซึ่งจะมีการกำหนดหัวข้อประเด็นขึ้นทุกๆ 15 วัน เพื่อให้สมาชิก GotoKnow ทุกคนได้ร่วมกันเขียนบันทึกตามประเด็นที่กำหนดผ่านบล็อก สำหรับประเด็นแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2555 เป็นประเด็นเกี่ยวกับบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) ด้วยการให้สมาชิกช่วยกันร่วมตอบคำถามว่า “ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่าบัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง” ทั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. อยากให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรอเนกประสงค์ซึ่งเป็นบัตรหนึ่งใบที่ใช้แทนบัตรหลายใบได้ กล่าวคือ อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรอัจฉริยะสามารถทำได้หลายๆ อย่าง หรือเกือบทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เป็นบัตรหนึ่งใบที่แทนบัตรทั้งหมดได้

2. อยากให้มีการพัฒนาบัตรประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีบรรจุไว้ในบัตรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรได้มากขึ้น กล่าวคืออยากให้บัตรประชาชนได้รับพัฒนาให้มีความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศบรรจุไว้ในบัตร ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรได้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. อยากให้บัตรประชาชนมีลักษณะที่สวยงาม คงทน ทนแดด ทนฝน ไม่ชำรุดเสียหายง่าย และอยากให้บัตรประชาชนออกมาสวยเหมือนตัวจริง

4. อยากให้บัตรประชาชนเป็นแบบไม่ต้องพกพา อยากให้มีการพัฒนา “Storage is in the Card” ข้อมูลอยู่ในบัตรไปเป็น “Storage is in the Cloud” (ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) เพื่อให้ประชาชนจะได้ไม่ต้องพกบัตร เพียงแค่จำเลขประจำตัวประชาชนของตนเองให้ได้เท่านั้น และอยากให้เป็นแบบไม่ใคร่ขีฟุ้งงี้ที่นิ้วมือ หรือยิงแสงเลเซอร์ฝังไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ฝังข้อมูลทุกชนิดที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับดาวเทียมได้

5. อยากให้บัตรประชาชนมีการแยกเพศ / ยกเลิกคำนำหน้าตามลัทธิสตรี อยากให้มีการแยกประเภทสีของบัตรประชาชนตามเพศของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และอยากให้มีการยกเลิกคำนำหน้านาง, นางสาว ในบัตร

6. อยากให้บัตรประชาชนมีการฝังจีพีเอสหรือจำหน่ายตาและติเอ็นเอของผู้ใช้ เพื่อทราบตำแหน่งของบุคคลเจ้าของบัตรเป็นการช่วยลดปัญหาคนหาย และอาจพัฒนาให้บัตรประชาชนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ อาจใช้หลักการเดียวกับเครื่องคิดเลข

7. อยากให้หน่วยงานของรัฐมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี กล่าวคืออยากให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบประวัติของประชาชน ด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด และอยากให้บัตรประชาชนมีรหัสเหมือนบัตรเอทีเอ็ม เพื่อป้องกันการสูญหาย

บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นบัตรที่นำไปสู่ความสุข ความดี ความเป็นคนมีคุณภาพ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สู้ครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แบบพอเพียงและเพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสร้างค่านิยมให้กับประชาชนทั้งประเทศให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของบัตรประชาชน

สถิติของรายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่คำสำคัญ “บัตรประชาชน”

- จำนวนบันทึกทั้งหมด 83 รายการ
- จำนวนการอ่านรวม 57,273 ครั้ง
- จำนวนการให้ดอกไม้ (ให้ความชอบ) รวม 814 ครั้ง
- จำนวนความคิดเห็นรวม 794 รายการ

บทสรุปจากเนื้อหา

ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือเล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่าบัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง

บัตรประชาชนสำหรับคนไทยได้มีวิวัฒนาการและรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากสมัยก่อนบัตรประชาชนเป็นบัตรแบบธรรมดาสีขาวดำ ต่อมาได้พัฒนาเป็นภาพสี จนปัจจุบันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับปรุงให้บัตรประชาชนเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด มีการบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรลงในแผ่นชิพเล็กๆ ที่บรรจุข้อมูลของผู้ใช้ไว้มากขึ้น แต่การใช้งานนอกประเทศนั้นยังคงใช้ประโยชน์ได้น้อยอยู่

ทั้งนี้ GotoKnow และ สรอ.(EGA) ได้ร่วมมือกันกระตุ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศ โดยจัดเป็นโครงการซึ่งจะมีการกำหนดหัวข้อประเด็นขึ้นทุกๆ 15 วัน เพื่อให้สมาชิก GotoKnow ทุกคนได้ร่วมกันเขียนบันทึกตามประเด็นที่กำหนดผ่านบล็อก สำหรับประเด็นแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2555 เป็นประเด็นเกี่ยวกับบัตรประชาชนนอกประเทศ (Smart card) ด้วยการให้สมาชิกช่วยกันร่วมตอบคำถามว่า **“ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง หรือเล่าประสบการณ์ที่ได้ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วอยากเห็นว่าบัตรประชาชนดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไรบ้าง”** ทั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. อยากให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรนอกประเทศ กล่าวคือ เป็นบัตรหนึ่งใบที่ใช้แทนบัตรหลายใบได้ ดังต่อไปนี้

คุณรัชดาวัลย์(อิงจันทร์) วงษ์ชื่น กล่าวถึงบัตรประชาชนในฝันสรุปได้ว่า อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรอัจฉริยะสามารถทำได้หลายๆ อย่าง หรือเกือบทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เป็นบัตรหนึ่งใบที่แทนบัตรทั้งหมดได้ ได้แก่ เป็นบัตรประจำตัวบุคคล บัตรเครดิต บัตรใช้ขึ้นรถไฟฟ้า รถแท็กซี่รถประจำทางบัตรกรมธรรม์ชีวิต รวมไปถึงแทนบัตรประจำตัวคนไข้ของโรงพยาบาล เช่นเดียวกับ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ที่อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรวิเศษที่ใช้จ่ายได้ทุกที่ เป็นบัตรเอทีเอ็ม บัตรจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และเป็นใบขับขี่ในตัวด้วย คุณสองเกิดใจเต็มเป็นอีกคนที่อยากให้ทำใบขับขี่เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆ แล้วเอาไปติดไว้หลังบัตรประชาชน จะได้รวมเป็นบัตรเดียวกัน คุณณัฐวุฒิ ศิลาโชติ มีความเห็นเช่นเดียวกันคือ อยากให้บัตรประชาชนใช้เป็นบัตรอนุญาตขับขี่ บัตรผู้ป่วย บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรพนักงาน บัตรผ่านแดน e – passport e-visa เป็นต้น คุณรุจิรา สุขใส ที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันคือ อยากให้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถแทนบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรอื่นๆ ในสถาบันการศึกษา ใช้แทนบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรโรงพยาบาล บัตรขับขี่ บัตรห้องสมุดและยังอยากให้นำเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาทำเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำบุคคล แต่จะใช้สัญญาณของบริษัทเครือข่ายใดสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ คุณเขียนปิ๊ะ มีความเห็นคืออยากให้บัตรประชาชนใช้แทนใบขับขี่แทนบัตรเอทีเอ็ม แทนวิชา ทะเบียนรถยนต์ และปรับปรุงข้อมูลได้

ทุกปีผ่านตู้บันทึกอัตโนมติฟรี คุณชวลิตร์ ลุงศรี เจติโคตร อยากให้บัตรประชาชนสามารถเป็นบัตร เอทีเอ็ม บัตรโรงพยาบาล หนังสือเดินทาง ตัวเครื่องบิน ตัวรถไฟได้ด้วย นอกจากนี้ รศ.เพชรกร หาญพานิชย์ อยากให้บัตรประชาชนใช้เป็นบัตรแทนกุญแจรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ใช้แทน username ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเสียบบัตรเข้าช่องอ่านบัตรแทนการกรอกข้อมูล username หรือ password ได้ ใช้เป็นบัตรพนักงาน บัตรคีย์การ์ดเปิดประตูบ้านพัก คุณอาณัฐ ซึ่งประสิทธิ์ อยากให้บัตรประชาชน บัตรเดียวใช้ได้ทั่วไทย ใช้เป็นตัวเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตัวรถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน คุณสามีตะห์ กอเล้ง อยากให้บัตรประชาชนใช้แทนบัตรทะเบียนบ้านได้ และสามารถใช้เป็นบัตรเครดิตได้ด้วย นายแพทย์ วัลลภ พรเรืองวงศ์ มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน คือ อยากให้บัตรประชาชนใช้เป็นใบขับขี่ได้ และใช้เป็น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต และบัตรดิจิทัลได้ โดยบัตรดิจิทัลอาจให้เติมเงินได้ที่ไปรษณีย์ ธนาคาร เซเว่น ได้ คุณบุญช่วย มีจิต เป็นอีกคนหนึ่งที่ยกมาให้บัตรประชาชนใช้เป็นบัตรพยาบาล บัตรซื้อสินค้า บัตรเติมน้ำมัน เป็นต้น คุณศราวุธ อยู่เกษม อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรทะเบียนบ้าน บัตร เอทีเอ็ม ใบขับขี่ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือเดินทาง บัตรประกันชีวิต คุณวนิดา เอราวรรณ อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรใช้แทนหรือใช้ในแบบ Supply สารสนเทศ การติดตามผล ประเมินผล นอกจากนี้ ดร.อุทัย เอกสะพัง เป็นอีกคนหนึ่งที่ยกมาให้บัตรประชาชนใบเดียวเป็นได้ทั้งบัตรห้องสมุด บัตรหนังสือเดินทางทั่วโลก บัตรขับขี่ บัตรสมุดบัญชีทุกธนาคาร บัตรประกันชีวิต สมุดบัญชีทุกธนาคาร บัตรข้าราชการ และเป็นบัตรปริญญาชีวิตได้ และคุณนงนาท สนธิสุวรรณ อยากให้บัตร ประชาชนเป็นบัตรธุรกรรมการเงินของทุกธนาคาร เป็นบัตรสิทธิประโยชน์จากบริการของร้านค้า เป็น บัตรสถานประกอบการ และเป็นบัตรประชาชนตลอดชีพของราชการหรือกึ่งราชการ หรือบริการของ ภาครัฐเป็นบัตรเดียวกัน

2. อยากให้มีการพัฒนาบัตรประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีบรรจุไว้ในบัตรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรได้มากขึ้น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุช อยากให้บัตรประชาชนมีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีบรรจุไว้ในบัตร ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรได้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผศ.ดร.ธวัชชัย นาคนบุตร ที่ยกมาให้บัตรประชาชนสามารถใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ โดยผู้ทำธุรกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมอีก สามารถส่งหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตได้โดยระบบไร้สาย แทนการใช้นามบัตร สามารถใช้ตรวจสอบกับดวงตาและหรือลายนิ้วมือได้ว่าตรงกับข้อมูลดวงตาและหรือลายนิ้วมือในบัตรหรือไม่ สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งให้สาธารณะ ได้แก่ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่เกิด วุฒิการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งในอดีต หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในอดีต ปัจจุบัน ชื่อบิดา มารดา และประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตและการสแกนบัตรประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ คุณภาคภูมิ วิริยะโอฬาร อยากให้การสแกนบัตรประชาชนกับเครื่องอ่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด ประวัติที่ใช้ติดต่อกับทางราชการ สามารถใช้อำนวยความสะดวกในเรื่องทางการแพทย์ เรื่องการศึกษา เรื่องการคมนาคมขนส่ง และใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ในระบบธนาคารได้

คุณณัฐวุฒิ ศิลาโชติ มีความเห็นอยากให้บัตรประชาชนมีขนาดเล็กกว่าเดิม เพิ่มหน่วยความจำให้มากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย เช่นเดียวกับคุณบุษยมาศ แสงเงิน ที่อยากให้บัตรประชาชนใบเล็กๆ ใบเดียวนี้ สามารถบรรจุข้อมูลจำนวนมากไว้ในบัตร และสามารถเรียกข้อมูลในบัตรออกมาได้ โดยอาจฝังชิพไว้ในบัตรที่มีข้อมูลทั้งหมด ถ้าจะต้องการข้อมูลออกมาก็มีเครื่องเพื่อพิมพ์ข้อมูลออกมาดูเป็นการประมวลผล หรือเป็นเครื่องที่เมื่อใส่บัตรเข้าไปในช่องแล้วใช้ลายพิมพ์หัวแม่มือสแกนเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการได้ และอดิเรก เร่งมานะวงษ์ อยากให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดมีบาร์โค้ด สามารถใช้บาร์โค้ดอ่านเข้าถึงข้อมูลบัตรได้แทนเครื่องอ่าน

3. อยากให้บัตรประชาชนมีลักษณะที่สวยงามและคงทน

คุณสายัณห์ ปิกวงศ์ กล่าวว่ ความคงทนของบัตรประชาชนยังมีน้อย ทำให้เกิดความเสียหายชำรุดง่าย เช่นไม่ทนน้ำ ไม่ทนความร้อน การนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก และฐานข้อมูลในบัตรมีน้อยจนเกินไป นำไปใช้ประโยชน์ยังไม่หลากหลาย จึงอยากให้เห็นเกี่ยวกับการใช้บัตรประชาชนในอนาคตว่า

1) อยากให้บัตรประชาชนมีลักษณะที่คงทน ทนแดด ทนฝน ไม่ชำรุดเสียหายง่าย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ที่อยากให้บัตรประชาชนมีความทนทาน ใช้ได้นานหลายปี โดยควรใช้วัสดุที่คงทน ไม่หย่อนยานในการผลิต

2) อยากให้บัตรประชาชนมีข้อมูลตามทะเบียนบ้าน มีข้อมูลตามสูติบัตร มีข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน มีข้อมูลของสมาชิก กบข.และสมาชิกสหกรณ์ มีข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ มีข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลผู้ถือบัตรที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน มีข้อมูลการเป็นลูกค้าของธนาคารต่างๆ และ ควรมีข้อมูลที่บ่งบอกถึงการประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพหลัก และข้อมูลประกอบรายละเอียดของแต่ละอาชีพที่จำเป็น

คุณนันทา แจ่มกังวาน อยากให้บัตรประชาชนออกมาสวยเหมือนตัวจริง เช่นเดียวกับ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อยากให้รูปถ่ายในบัตรประชาชนสวยเด่นเป็นสง่า เพราะภาพถ่ายกับตัวจริงมีความแตกต่างกันมาก ทางหน่วยงานที่ทำบัตรควรใช้กล้องที่มีคุณภาพดี คม ชัด สีสวย นอกจากนี้ยังอยากให้ในบัตรประชาชนมีการระบุสถานภาพว่าแต่งงาน หรือ โสด เพื่อแก้ไขเรื่องการทะเบียนซ้อน และอยากให้มีการแยกเพศในบัตรประชาชนให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาเรื่องเพศที่สาม

4. อยากให้บัตรประชาชนเป็นแบบไม่ต้องพกพา

ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นในบันทึกเรื่อง “คิดถึงบัตร คิดถึง App มองบัตรประชาชนตามการใช้งาน สรุปความได้ว่า อยากให้บัตรประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) และเสนอให้มีการพัฒนา “Storage is in the Card” ข้อมูลอยู่ในบัตรไปเป็น “Storage is in the Cloud” (ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องพกบัตร เพียงแค่จำเลขประจำตัวประชาชนของตนเองให้ได้เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.ขจิต ฝอยทอง ที่อยากให้บัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้ว สามารถเพิ่มข้อมูลได้ เช่นข้อมูลการทำความดี ข้อมูลที่เป็นความสุขที่สามารถถ่ายโอนไปให้คนอื่น ๆ อ่านได้ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

คุณ *nmintra* ได้แสดงความต้องการในแนววิทยาศาสตร์ซึ่งสรุปได้ว่า 1)อยากให้บัตรประชาชนเป็นแบบไม่ต้องพกพา เป็นแบบไมโครชิพฝังไว้ที่นิ้วมือ หรือยิงแสงเลเซอร์ฝังไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ฝังข้อมูลทุกชนิดที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับดาวเทียมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผศ.ดร.ธวัชชัย นาคะบุตร ที่อยากให้มีการฝังไมโครชิพไว้ในตัวเพื่อความสะดวกที่จะไม่ต้องพกบัตรประชาชน และสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ง่ายโดยเจ้าตัวและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแบ่งระดับ และขอบเขตของสิทธิในการปรับปรุงข้อมูลในไมโครชิพ 2) อยากให้บัตรประชาชนมีแม่เหล็กฝังไว้ หากรังสีอำมหิตของผู้ไม่หวังดีผ่านเข้ามา เช่น โจร ฆาตกร ฯลฯ แรงแม่เหล็กจะกระตุ้นให้เราตื่นตัว หรืออาจรุนแรงถึงขนาดที่ผลักไม่让她เข้ามาประชิด 3) อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรไร้พรหมแดน ทันทีที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะได้รับบัตรตราว่าเป็นมนุษย์บนโลกนี้ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรของโลกได้เท่าเทียมกัน 4) อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรที่มีกล้องถ่ายภาพเก็บเสียงได้อย่างไม่จำกัด โดยเชื่อมต่อกับตาและหูของผู้นั้นบันทึกไว้ในชิพ เป็นข้อมูลบอกว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นเพื่อความเข้าใจกันและกัน เป็นความฝันที่สามารถนำไปทำเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

5. อยากให้บัตรประชาชนมีการแยกเพศ / ยกเลิกคำนำหน้าตามลัทธิสตรี

คุณวนิดา เอรารวรรณ อยากให้มีการแยกประเภทสีของบัตรประชาชนตามเพศของประชาชน ตั้งแต่แรกเกิด อยากให้บัตรประชาชนมีลายนิ้วมือเก็บไว้ด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริง อยากให้มีการสแกนม่านตาเพื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง เนื่องจากการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ

คุณศรารุช อยู่เกษม และนายแพทย์วัลลภ พรเรืองวงศ์ มีความคิดเห็นคือ อยากให้มีการยกเลิกคำนำหน้า นาง, นางสาว ในบัตรตามลัทธิสตรีเรียกร้อง และนายแพทย์วัลลภ พรเรืองวงศ์ยังอยากให้บัตรประชาชนสามารถใช้เช็คอินสนามบินให้เร็วขึ้น มีช่องตรวจพาสปอร์ตให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ อยากให้มีการทำบัตรใหม่ได้ที่อำเภอทั่วยุทธไทยโดยใช้ออนไลน์ และอยากให้มีการบันทึกประวัติดวงตา-อวัยวะหลังเสียชีวิต

6. อยากให้บัตรประชาชนมีการฝังจีพีเอสหรือจำหน่ายตาและดีเอ็นเอของผู้ใช้

คุณอาณัฐ ซึ่งประสิทธิ์ ซึ่งประสิทธิ์ อยากให้มีการฝังจีพีเอส เพื่อทราบตำแหน่งของบุคคลเจ้าของบัตร เป็นการช่วยลดปัญหาคนหาย และอาจพัฒนาให้บัตรประชาชนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ อาจใช้หลักการเดียวกับเครื่องคิดเลข

คุณชัต บุญญา อยากเป็นวีไอพี ที่มาจากบัตรประชาชนที่มีอยู่ใบเดียว อยากให้บัตรประชาชนเป็นบัตรที่ใช้ได้เพียงคนเดียว เป็นบัตรที่จำหน่ายตาและดีเอ็นเอของผู้ใช้ หากไม่ใช่เจ้าของบัตรแล้วพวกเขา บัตรก็จะหันมาให้ร้ายได้ในทันที และหากหล่นหายเมื่อไรก็จะรายงานผ่านมือถือถึงเจ้าของบัตรทันที

7. อยากให้หน่วยงานของรัฐมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี

เดชา เดชา โยธารักษ์ กล่าวถึงบัตรประชาชนในฝัน สรุปได้ว่า อยากให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบประวัติของประชาชน

ด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด และอยากให้บัตรประชาชนมีรหัสเหมือนบัตรเอทีเอ็ม เพื่อป้องกันการสูญหาย

คุณสวรินทร์ วราโพนธ์ ผันอยากให้บัตรประชาชนบัตรเดียวใช้ได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย โดยในบัตรต้องมีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ลายพิมพ์นิ้วมือและบาร์โค้ดประจำตัวที่หน่วยงานต่างๆ สแกนแล้วสามารถทราบรายละเอียดของวัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดา ที่ทำงาน ที่ศึกษา ประกันสุขภาพ และธุรกรรมการเสียภาษี โดยเมื่อมีการแจ้งเสียชีวิตบัตรและข้อมูลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ อยากให้บัตรประชาชนบัตรเดียวที่มีลายนิ้วมือบนบัตรสามารถใช้ได้ทุกที่บนพื้นแผ่นดินไทย และใช้ได้ตลอดชีวิต

กล่าวได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่อยากให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดบัตรเดียวเป็นบัตรอัจฉริยะทำได้ทุกอย่าง และบรรจุข้อมูลทุกสิ่งไว้ในบัตร แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดบัตรเดียวทำได้ทุกอย่างและบรรจุข้อมูลทุกอย่างไว้ในนั้น โดยมีความเห็นว่าเราควรบรรจุเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันบัตรหาย และป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โดยข้อมูลที่ควรมี คุณสุภัทรา เจติโคตร มีความเห็นว่า ได้แก่ วันเดือนปีเกิด เลขบัตร ชื่อสกุล ที่อยู่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ชื่อสกุลพ่อ-แม่ หมูเลือด การแพทย์ ใบขับขี่ ข้อมูลบัตรข้ามแดน การศึกษา เป็นต้น ถ้าเป็นเด็ก 7 ขวบที่ต้องทำบัตรแล้วควรใส่ชื่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองไว้ด้วย เพื่อเด็กเกิดพลัดหลงหรือมีปัญหาใดๆ สามารถตามหาผู้ปกครองได้ ส่วนข้อมูลที่ไม่ควรมี ได้แก่ ธุรกรรมการเงิน เช่น เครดิต เอทีเอ็ม และข้อมูลด้านหนี้สิน ข้อมูลการใช้จ่าย การใช้ชีวิต ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น

คุณคิดคม สเลลานนท์ กล่าวว่า การออกแบบบัตรสมาร์ทการ์ดควรออกแบบให้แก้ไขได้รวดเร็วแต่ปลอดภัย อย่าเชื่อว่าทำให้บัตรฉลาด “สมาร์ทการ์ด” แล้วคนจะฉลาดขึ้น ตรงข้ามคนจะโง่งงเรื่อยๆ ถ้าเรียนรู้ไม่ทันจะกลายเป็นเหยื่อได้ การบรรจุทุกอย่างไว้ในบัตรเดียว บ้านเรามีระบบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดีหรือยัง การรวมหลายๆ บัตรมาไว้ในบัตรเดียวต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่ดี เพราะหากบัตรประชาชน ใบขับขี่ เอทีเอ็ม เป็นบัตรเดียว หากโดนตรวจยึดใบขับขี่วันนั้นจะกตเงินใช้ไม่ได้เลย

จากความคิดเห็นของสมาชิก GotoKnow ทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรประชาชนในฝันบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด มีทั้งที่อยากให้บัตรเดียวทำได้ทุกอย่าง และบรรจุข้อมูลทุกสิ่งเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และบางความคิดเห็นอยากให้บรรจุข้อมูลที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสูญหาย และการจะกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้ ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรเชื่อแน่ว่าอนาคตบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดน่าจะมีวิวัฒนาการและการปรับปรุงด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาอื่นๆ ขึ้นไปตามความก้าวหน้าของโลกที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ให้สมกับชื่อที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ ดังที่คุณสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์ กล่าวว่า “Smart Card” :

S = Smile ยิ้มสยาม ยิ้มอย่างมีความสุข ยิ้มจากใจ

M = Moral เติบโตศีลธรรม คุณธรรม

A = Ability มีฝีมือ ทักษะ สมรรถภาพ

R = Responsibility มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยสูง

T = Thailand เมืองไทยของเรา

Card...

บัตรประชาชน Smart Card เป็นบัตรที่นำไปสู่ความสุข ความดี ความเป็นคนมีคุณภาพ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สู้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แบบพอเพียงและเพียงพอ

เช่นเดียวกับแนวคิดของผศ.วิไล แพงศรี ที่กล่าวว่าสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าการทำหน้าที่ของบัตร สمار์ทการ์ดคือ การให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการให้บริการของส่วน ราชการที่ว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึง เท่าเทียม และธรรมาภิบาล”

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสร้างค่านิยมให้กับประชาชนทั้งประเทศให้ยึดถือปฏิบัติ ร่วมกัน ให้เห็นถึงความสำคัญในการพกบัตรให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและเกิดความตระหนัก ดัง ที่คุณวนิดา เอรารวรรณ กล่าวว่า ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติต่อการพก บัตรประชาชนว่า “ไม่พกไม่ได้ ไม่มั่นใจ ไม่สบายใจ เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง”

รายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่คำสำคัญ “บัตรประชาชน”

post title: เลข 13 หลักในบัตรประชาชนสำคัญฉันใด
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/49148>
author's name: เอ. ปิ่นมาหาฯ
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/banpru1>
created date: 09 กันยายน 2549 11:26
updated date: 22 มิถุนายน 2555 13:33
received flowers: 0
comments: 11
hits: 17698

post title: กรณีคุณยุพิน บัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72253>
author's name: น.ส. รุ่งรัตน์ ธนปดีธาดา
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/roongrut>
created date: 12 มกราคม 2550 10:46
updated date: 21 มิถุนายน 2555 16:55
received flowers: 0
comments: 2
hits: 758

post title: กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : บัตรประจำตัวประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/128870>
author's name: Mrs. Benya P
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chubbygoldfish>
created date: 17 กันยายน 2550 05:59
updated date: 11 กุมภาพันธ์ 2555 20:27
received flowers: 0
comments: 1
hits: 420

post title: Thailand: คนไทยหรือเปล่า?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/154773>
author's name: naree suwan
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/naree50>
created date: 19 ธันวาคม 2550 16:39
updated date: 22 มิถุนายน 2555 23:43
received flowers: 0
comments: 118
hits: 2833

post title: หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีความหมายอย่างไร
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/165111>
author's name: พันแสง เรืองศิริเศรษฐ์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/paansaeng>
created date: 13 กุมภาพันธ์ 2551 21:55
updated date: 02 มิถุนายน 2555 14:20
received flowers: 0
comments: 2
hits: 696

post title: KM บนเขตบางพลัด การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/171470>
author's name: เอกชัย เอก ศรีวิลาศ
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/ekkachai-km>
created date: 18 มีนาคม 2551 13:59
updated date: 11 มิถุนายน 2555 09:12
received flowers: 0
comments: 31
hits: 3438

post title: ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังและเสวนาใน โครงการการสัมมนาเรื่อง "ข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ความเสี่ยงในยุครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/191949>
author's name: นางสาว สุนทรี แซ่ตัน
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/soontrees>
created date: 03 กรกฎาคม 2551 12:49
updated date: 19 มิถุนายน 2555 11:10
received flowers: 0
comments: 7
hits: 1672

post title: กล้วยแขก : วิธีการทำบัตรประชาชนอย่างง่าย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/227554>
author's name: Mr mn Phetnachak
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
created date: 05 ธันวาคม 2551 21:44
updated date: 19 มิถุนายน 2555 16:47
received flowers: 0
comments: 4
hits: 1566

post title: เซ็นรับรองให้ดี ๆ ก่อนมีหนี้ไม่รู้ตัว
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/251345>
author's name: rossukhon Trairong
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/rossukhon>
created date: 27 มีนาคม 2552 19:25
updated date: 02 มิถุนายน 2555 10:52
received flowers: 0
comments: 1
hits: 295

post title: ถอดรหัสเลข 13 หลักับนบัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/285201>
author's name: นาย นที นท สรวารี
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/issarachon>
created date: 09 สิงหาคม 2552 08:14
updated date: 12 มิถุนายน 2555 16:28
received flowers: 0
comments: 0
hits: 746

post title: บัตรประจำตัวราษฎรไทยในปัจจุบัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/308018>
author's name: รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/archanwell>
created date: 23 ตุลาคม 2552 18:55
updated date: 23 มิถุนายน 2555 02:04
received flowers: 0
comments: 2
hits: 2455

post title: บัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314094>
author's name: นาง เพ็ญทิวา เพ็ญทิวา สารบุตร
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/pentiva_38
created date: 17 พฤศจิกายน 2552 11:18
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 10:48
received flowers: 0
comments: 2
hits: 299

post title: ต่วนมาก! บัตรประจำตัวประชาชน เป็นวัตถุอันตรายจริงหรือ
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/333966>

author's name: นาย ชายศักดิ์ บุญรักษ์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chay2126>
created date: 05 กุมภาพันธ์ 2553 01:34
updated date: 23 มิถุนายน 2555 12:37
received flowers: 0
comments: 30
hits: 1134

post title: เตือนภัย!!! ใกล้อั่ว....
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/337715>
author's name: ชาดา ชาดา ~natadee คัดดี้รุ่งพงศากุล
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chada-ing>
created date: 18 กุมภาพันธ์ 2553 14:04
updated date: 19 มิถุนายน 2555 15:11
received flowers: 0
comments: 17
hits: 635

post title: หาบัตรประชาชนให้คนไทย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/374130>
author's name: นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/frxeak>
created date: 11 กรกฎาคม 2553 22:50
updated date: 12 กุมภาพันธ์ 2555 15:11
received flowers: 1
comments: 1
hits: 334

post title: บัตรประจำตัวสำหรับเด็กที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ก็มีนะคะ..และทำตอนอายุ ๕ ปี..ก่อนเด็ก
สัญชาติไทยอีกซึ่งทำตอนอายุ ๗ ปี
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/448785>
author's name: รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/archanwell>
created date: 12 กรกฎาคม 2554 23:06
updated date: 22 พฤษภาคม 2555 17:20
received flowers: 5
comments: 1
hits: 404

post title: "สรอ. ขอความรู้" เชิญร่วมเขียนบันทึกตามประเด็น 18-31 พค. 55
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488365>
author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
created date: 18 พฤษภาคม 2555 10:00
updated date: 20 มิถุนายน 2555 14:17
received flowers: 45
comments: 54
hits: 6394

post title: บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของดร.ป๊อป
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488377>
author's name: อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/supalakpop>
created date: 18 พฤษภาคม 2555 11:11
updated date: 18 มิถุนายน 2555 18:51
received flowers: 19
comments: 21
hits: 501

post title: ใช้แทนกันได้
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488378>
author's name: นาง อัญชลี อินนุพัฒน์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/unchalein>
created date: 18 พฤษภาคม 2555 11:15
updated date: 07 มิถุนายน 2555 21:46
received flowers: 25
comments: 24
hits: 285

post title: บัตรประจำตัวประชาชนใหม่ฝึน..?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488403>
author's name: ดร. อุทัย เอกสะพัง
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/uthai1589>
created date: 18 พฤษภาคม 2555 15:25
updated date: 22 มิถุนายน 2555 11:13
received flowers: 15
comments: 14
hits: 274

post title: จะดีเพียงไหนถ้าบัตรใด ๆ รวมไว้ในบัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488450>
author's name: ครู รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/ruschadawon>
created date: 18 พฤษภาคม 2555 21:42

updated date: 11 มิถุนายน 2555 22:07
received flowers: 20
comments: 11
hits: 294

post title: ชื่อนั้นสำคัญไฉน : บัตรประชาชนของมุสลิมในประเทศไทย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488464>
author's name: Mr. Ibrahim H.K. Alam
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/alamhouse>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 00:43
updated date: 21 มิถุนายน 2555 09:26
received flowers: 11
comments: 6
hits: 330

post title: บัตรอัจฉริยะ “สมาร์ทการ์ด” มาช้าไปม๊ัย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488465>
author's name: ชลัญชร ตริยมณีรัตน์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chalunthorn>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 00:45
updated date: 14 มิถุนายน 2555 13:07
received flowers: 30
comments: 22
hits: 418

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488477>
author's name: นาย บุญช่วย มีจิต
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/kunpoo_boonchuai
created date: 19 พฤษภาคม 2555 09:23
updated date: 19 พฤษภาคม 2555 21:17
received flowers: 5
comments: 0
hits: 83

post title: บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488480>
author's name: ม.ล. ชัญโชติ ชมพูนุท
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chanchot>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 09:50
updated date: 22 มิถุนายน 2555 10:21
received flowers: 4

comments: 2

hits: 131

post title: บั๊ตรปรรชชชช

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488481>

author's name: samrit sankas

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/sksamrit>

created date: 19 พฤษภาคม 2555 10:19

updated date: 28 พฤษภาคม 2555 15:00

received flowers: 5

comments: 3

hits: 72

post title: บั๊ตรปรรชชชช

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488482>

author's name: ผศ.ดร. ชวัชชัย นาคะบุตร

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/development>

created date: 19 พฤษภาคม 2555 10:22

updated date: 25 พฤษภาคม 2555 07:06

received flowers: 5

comments: 1

hits: 105

post title: "ท่ำนฝัันอยากใช้ประโยชน์จากบั๊ตรปรรชชชชสมาร์ทการ์คดอย่างไรบ้าง?"

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488487>

author's name: mrs สวรรินทร์ วราโพธิ์

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/savarin>

created date: 19 พฤษภาคม 2555 11:21

updated date: 19 พฤษภาคม 2555 11:21

received flowers: 6

comments: 0

hits: 75

post title: บั๊ตรปรรชชชช

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488490>

author's name: นาย ทวีศักดิ์ ภูชัย

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/influenzar>

created date: 19 พฤษภาคม 2555 11:28

updated date: 22 มิถุนายน 2555 14:15

received flowers: 9

comments: 1

hits: 199

post title: "ใบเดียวเขาอยู่" ประสบการณ์ดีๆ จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488496>
author's name: ครูวรารณณ์ สถาพรพิบูลย์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/kru-waraporn-t-2>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 12:20
updated date: 21 มิถุนายน 2555 15:02
received flowers: 11
comments: 3
hits: 431

post title: บัตรประจำตัวประชาชนที่ผมอยากได้
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488498>
author's name: ขจิต ฝอยทอง
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 12:28
updated date: 18 มิถุนายน 2555 09:17
received flowers: 30
comments: 27
hits: 426

post title: จิว...แต่แจ้ว ...บัตรเดียวใช้จนตาย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488501>
author's name: แสงแห่งความดี แสงศรี
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/sangsri>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 12:59
updated date: 21 มิถุนายน 2555 21:36
received flowers: 26
comments: 17
hits: 418

post title: บัตรประจำตัวที่ต้องการ..ขอมากเกินไปไหมนี้
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488504>
author's name: สิริพร กุ่ยกระโทก
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/skuikratoke>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 13:47
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 05:24
received flowers: 15
comments: 10
hits: 236

post title: ไปทำบัตรประชาชน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488517>
author's name: นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/kai_jazz
created date: 19 พฤษภาคม 2555 15:40
updated date: 21 มิถุนายน 2555 12:52
received flowers: 10
comments: 3
hits: 162

post title: ลายนิ้วมือในบัตรประจำตัวประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488525>
author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 17:15
updated date: 23 มิถุนายน 2555 19:18
received flowers: 17
comments: 11
hits: 412

post title: JJ2012V5_10 อดีตบัตรในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488531>
author's name: JJคนเดิม จิต จะ Learn
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/uackku>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 18:36
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 14:02
received flowers: 13
comments: 1
hits: 217

post title: บัตรประช.ไทยสะอาดทาง (ตอนที่ ๑)
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488533>
author's name: สองเกิด ใจเต็ม
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/withwit>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 19:17
updated date: 22 มิถุนายน 2555 05:56
received flowers: 3
comments: 9
hits: 138

post title: โลกไร้พรมแดน...กับ Smart Card
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488535>
author's name: Mr. Nuttwat Navamarat

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/km-by-kengz>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 19:38
updated date: 24 มิถุนายน 2555 21:55
received flowers: 8
comments: 7
hits: 200

post title: บัตรประชาชนในฝัน : One Card for All
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488548>
author's name: นางสาว รุจิตา สุขใส
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/noktalay>
created date: 19 พฤษภาคม 2555 22:07
updated date: 15 มิถุนายน 2555 11:37
received flowers: 13
comments: 8
hits: 185

post title: ทำไมต้องมีบัตรประชาชนด้วย (บัตรประชาชน ๓..)
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488560>
author's name: สองเกิด ใจเต็ม
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/withwit>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 05:10
updated date: 18 มิถุนายน 2555 08:25
received flowers: 7
comments: 5
hits: 217

post title: บัตรประชาชนที่มีอยู่แล้ว ขอเพียงให้ใช้ได้เต็มความสามารถของบัตรก็พอ
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488562>
author's name: อโณทัย โภคาธิกรณ
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/panothai>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 06:02
updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:32
received flowers: 21
comments: 7
hits: 272

post title: บัตรประชาชนในฝัน...แค่ฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488568>
author's name: Mr mn Phetnachak
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 07:49

updated date: 08 มิถุนายน 2555 20:23
received flowers: 10
comments: 6
hits: 160

post title: ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488570>
author's name: นาย สมสุข สุขรินทร์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsukh>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 08:05
updated date: 23 พฤษภาคม 2555 15:03
received flowers: 6
comments: 2
hits: 96

post title: คิดถึงบัตร คิดถึง App (มองบัตรประชาชนตามการใช้งาน)
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488578>
author's name: ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/thawatchai>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 11:17
updated date: 23 มิถุนายน 2555 03:37
received flowers: 22
comments: 11
hits: 365

post title: ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง? ประโยชน์ของบัตรประชาชนในอนาคต
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488587>
author's name: นาย ภาคภูมิ วิริยะโอฟาร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/farro12529>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 13:56
updated date: 23 มิถุนายน 2555 17:09
received flowers: 2
comments: 0
hits: 85

post title: มุมมองต่อบัตรประชาชนในฝัน : All in One
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488588>
author's name: นาย ศราวุธ อยู่เกษม
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/nursing>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 14:17
updated date: 21 มิถุนายน 2555 18:43

received flowers: 7
comments: 1
hits: 233

post title: ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488612>
author's name: นาย อานนท์ Dang ภาคมาลี
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/phakmalee>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 18:44
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 04:42
received flowers: 1
comments: 1
hits: 85

post title: บัตรประชาชน... ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488614>
author's name: ฐ.วัช ชัย คุ ล ย สุ จ ริ ต
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/thai poet>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 19:52
updated date: 28 พฤษภาคม 2555 22:06
received flowers: 11
comments: 6
hits: 213

post title: ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488617>
author's name: -พีร์ -ประดับ
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/k-radiology>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 21:00
updated date: 05 มิถุนายน 2555 09:25
received flowers: 4
comments: 2
hits: 86

post title: ข้อมูลสุขภาพอะไรควรบรรจุไว้ในบัตรประชาชน ?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488618>
author's name: Patama ปัทมา Gomutbutra โกมุทบุตร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/gpatama>
created date: 20 พฤษภาคม 2555 21:22
updated date: 21 มิถุนายน 2555 12:42
received flowers: 24
comments: 26

hits: 393

post title: สมมติที่จำเป็น บัตรประชาชนไทย บัตรประชาชนโลก บัตรประชาชนจักรวาล

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488623>

author's name: ฤทธิไกร ไชยงาม

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/ritthikrai>

created date: 20 พฤษภาคม 2555 22:15

updated date: 21 มิถุนายน 2555 14:17

received flowers: 11

comments: 5

hits: 180

post title: บัตรประชาชนที่เราต้องการ

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488649>

author's name: วิภาวดี ต่อวงษ์

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/somdejlib>

created date: 21 พฤษภาคม 2555 10:02

updated date: 13 มิถุนายน 2555 08:53

received flowers: 9

comments: 2

hits: 122

post title: บัตรประชาชน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488657>

author's name: นาย วรเชษฐ ครูเชษฐ ไชคชัย

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chokchai2494>

created date: 21 พฤษภาคม 2555 11:20

updated date: 17 มิถุนายน 2555 10:15

received flowers: 12

comments: 8

hits: 199

post title: ร่วมกันฝันถึงบัตรประชาชน..สู่การใช้จริง

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488659>

author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts>

created date: 21 พฤษภาคม 2555 11:22

updated date: 20 มิถุนายน 2555 15:30

received flowers: 23

comments: 19

hits: 475

post title: บัตรประชาชนไทย
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488666>
author's name: ดร. จีราวรรณ บุญศรีวงษ์ (เกษรลลลลลล)
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/kamkoof>
created date: 21 พฤษภาคม 2555 12:48
updated date: 21 พฤษภาคม 2555 16:51
received flowers: 2
comments: 1
hits: 73

post title: เรื่องราวเกี่ยวกับบัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488670>
author's name: สุรทศน์ ทลพย์ประยูร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/suratat>
created date: 21 พฤษภาคม 2555 13:22
updated date: 20 มิถุนายน 2555 19:49
received flowers: 1
comments: 1
hits: 93

post title: 7'S กับ บัตรประชาชนในฝััน??
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488681>
author's name: Dr. Somsri P'Ple Nawarat
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/somsri_ph-d3
created date: 21 พฤษภาคม 2555 13:58
updated date: 22 มิถุนายน 2555 10:44
received flowers: 25
comments: 33
hits: 331

post title: บัตรประจําตัวประชาชนในฝัันเหรหคะ ?
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488687>
author's name: สุวิญญา ธนลลลลลล
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwinya>
created date: 21 พฤษภาคม 2555 14:23
updated date: 23 มิถุนายน 2555 06:39
received flowers: 9
comments: 6
hits: 204

post title: บัตรประชาชนในฝััน...ที่คนฝัันอยากจะมี
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488749>

author's name: ผศ. วิไล แพงศรี
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/pw-11-59>
created date: 21 พฤษภาคม 2555 23:41
updated date: 23 มิถุนายน 2555 18:38
received flowers: 33
comments: 43
hits: 715

post title: บัตรประช. อีกที..ไม่ขอมีสมาร์ทการ์ด (ตอนที่ ๕)
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488775>
author's name: สองเกิด ใจเต็ม
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/withwit>
created date: 22 พฤษภาคม 2555 09:11
updated date: 01 มิถุนายน 2555 11:48
received flowers: 10
comments: 4
hits: 190

post title: บัตรประชาชนฝันที่เป็นจริง
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488792>
author's name: ดร. ชีรกานต์ โพธิ์แก้ว
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/thaigirdoll>
created date: 22 พฤษภาคม 2555 11:09
updated date: 18 มิถุนายน 2555 12:38
received flowers: 11
comments: 0
hits: 225

post title: สองปีกของความฝันกับบัตรประชาชนที่ใฝ่รอ
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488794>
author's name: ปรีม หัตถบุปผา
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirimarij>
created date: 22 พฤษภาคม 2555 11:19
updated date: 20 มิถุนายน 2555 15:20
received flowers: 27
comments: 27
hits: 333

post title: บัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488833>
author's name: ฌนิยากร รัตนศิริเนตร
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/rmod19702010>

created date: 22 พฤษภาคม 2555 18:26
updated date: 06 มิถุนายน 2555 16:32
received flowers: 3
comments: 1
hits: 112

post title: ฟันถึง "บัตรประชาชน"
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488846>
author's name: kunrapee me
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/m_kunrapee
created date: 22 พฤษภาคม 2555 20:50
updated date: 04 มิถุนายน 2555 17:40
received flowers: 11
comments: 10
hits: 209

post title: ฟันถึง "บัตรประชาชน"
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488846>
author's name: kunrapee me
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/m_kunrapee
created date: 22 พฤษภาคม 2555 20:50
updated date: 04 มิถุนายน 2555 17:40
received flowers: 11
comments: 10
hits: 209

post title: ๑๐๙. บัตรประชาชน" ในฟัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488875>
author's name: นาง บุษยมาศ แสงเงิน
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/bussayamas2554>
created date: 23 พฤษภาคม 2555 00:20
updated date: 21 มิถุนายน 2555 20:02
received flowers: 15
comments: 8
hits: 255

post title: โปรแกรมบัตรประจำตัวประชาชนในฟัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488904>
author's name: วนิดา เอราวรรณ
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wanida_arawan
created date: 23 พฤษภาคม 2555 09:42
updated date: 21 มิถุนายน 2555 20:01

received flowers: 8
comments: 1
hits: 279

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488960>
author's name: รศ. เพชรากร หาญพานิชย์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/tomkku>
created date: 23 พฤษภาคม 2555 19:13
updated date: 22 มิถุนายน 2555 15:49
received flowers: 15
comments: 9
hits: 304

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/488993>
author's name: นาย อาณัฐ ซึ่งประสิทธิ์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/uzumakibenz>
created date: 24 พฤษภาคม 2555 08:49
updated date: 22 มิถุนายน 2555 09:35
received flowers: 6
comments: 2
hits: 227

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489040>
author's name: Khanittha Ann Phutthong
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/khanitann>
created date: 24 พฤษภาคม 2555 20:53
updated date: 24 พฤษภาคม 2555 20:57
received flowers: 5
comments: 1
hits: 197

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489103>
author's name: นางสาว ฮามีตะห์ ดะห์ กอเล็ง
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/dah_dobee
created date: 25 พฤษภาคม 2555 14:13
updated date: 25 พฤษภาคม 2555 14:17
received flowers: 5
comments: 0

hits: 191

post title: ขอมีส่วนร่วมบัตรประชาชนในฝัน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489186>

author's name: นาย สายัณห์ ปีกวงศ์

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/peekwong17>

created date: 26 พฤษภาคม 2555 14:20

updated date: 16 มิถุนายน 2555 00:26

received flowers: 7

comments: 7

hits: 189

post title: คำว่า "บัตรประชาชน"

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489244>

author's name: สุรพงษ์ คำวงษา

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/armscon>

created date: 27 พฤษภาคม 2555 01:14

updated date: 19 มิถุนายน 2555 03:02

received flowers: 8

comments: 1

hits: 187

post title: 116. กว่าจะได้ "บัตรประชาชนในฝัน"

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489404>

author's name: pis ratana

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/pissamair>

created date: 28 พฤษภาคม 2555 17:43

updated date: 04 กรกฎาคม 2555 13:45

received flowers: 9

comments: 3

hits: 200

post title: บัตรอัจฉริยะที่สุดในโลกคือบัตรประชาชนของไทยที่อยากได้

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489431>

author's name: P S

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>

created date: 29 พฤษภาคม 2555 06:10

updated date: 21 มิถุนายน 2555 21:00

received flowers: 10

comments: 2

hits: 145

post title: "บัตรประชาชนในฝัน"

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489597>

author's name: ชนพร แต้

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/baipak>

created date: 30 พฤษภาคม 2555 13:52

updated date: 24 มิถุนายน 2555 01:13

received flowers: 2

comments: 0

hits: 144

post title: บัตรอัจฉริยะที่สุดในโลกคือบัตรประชาชนของไทยที่อยากได้ ตอนบัตรซุยก้า

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489656>

author's name: P S

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/phusupa>

created date: 31 พฤษภาคม 2555 04:50

updated date: 23 มิถุนายน 2555 03:05

received flowers: 3

comments: 2

hits: 91

post title: ฝันว่าได้เป็นวีไอพี ที่มาจากบัตรประชาชน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489670>

author's name: ชัด บุญญา

author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/chatboonya>

created date: 31 พฤษภาคม 2555 09:10

updated date: 16 มิถุนายน 2555 07:33

received flowers: 6

comments: 3

hits: 105

post title: บัตรประชาชนในฝัน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489699>

author's name: คุณครู นันทา แจ่มกังวาล ตุ่มทอง

author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/ta_tatum

created date: 31 พฤษภาคม 2555 14:46

updated date: 09 มิถุนายน 2555 19:34

received flowers: 4

comments: 2

hits: 103

post title: บัตรประชาชนในฝัน

post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489706>

author's name: สุภัทรา เจติโคตร
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/su_4389
created date: 31 พฤษภาคม 2555 16:16
updated date: 17 มิถุนายน 2555 16:35
received flowers: 6
comments: 0
hits: 90

post title: บัตรประชาชนในฝัน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489707>
author's name: นาย vichian vichian srivichai
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/vichian>
created date: 31 พฤษภาคม 2555 16:27
updated date: 11 มิถุนายน 2555 09:02
received flowers: 3
comments: 0
hits: 76

post title: KM00101 : บัตรประชาชนในฝัน (บ้าง)
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489736>
author's name: คีตคม สเลลานนท์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/kidkom>
created date: 31 พฤษภาคม 2555 22:31
updated date: 09 มิถุนายน 2555 11:22
received flowers: 5
comments: 2
hits: 177

post title: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "สรอ. ขอความรู้" เรื่องบัตรประชาชน
post link: <http://www.gotoknow.org/blogs/posts/491042>
author's name: ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
author's profile: <http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan>
created date: 13 มิถุนายน 2555 10:56
updated date: 25 มิถุนายน 2555 14:35
received flowers: 33
comments: 29
hits: 1070